

## กระทู้ถามที่ ๑๓๔๒ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนจรดถนนนท์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

ราษฎรตำบลบางเกลือ ตำบลหอมศีล และตำบลใกล้เคียง ในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ที่ใช้ถนนจรดถนนนท์ ช่วงหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางเกลือ ตลอดสายถึงตำบลหอมศีล ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถนนดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ เป็นอุปสรรค ในการเดินทางสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าในชุมชนออกสู่ตลาด อีกทั้งมักเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวได้ สมควรที่กระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้กลับมา มีสภาพที่ดี สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณในการดำเนินการตามข้อ ๑ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

จิตติมา ฉายแสง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๓๔๒ ร.

ของ นางฐิติมา ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย  
เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนจรรัญญานนท์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้าพเจ้า นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนจรรัญญานนท์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

๑. ถนนจรรัญญานนท์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นถนนที่กรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (กม.๕๘) ไปสิ้นสุดที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (กม.๓๖) อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื่องจากปัจจุบันถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว จึงเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนทางวิชาการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบควรพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยใช้เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองสมทบกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นประจำทุกปีมาดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีงบประมาณไม่เพียงพอก็ควรขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดำเนินการตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะให้กรมทางหลวงชนบทช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น การสำรวจ การออกแบบ การประมาณราคา และการจัดทำแผนงาน กรมทางหลวงชนบทพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการต่อไป โดยสามารถขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา)

๒. สำหรับกรณีคำถามด้านงบประมาณในการดำเนินการนั้น ได้รวมตอบในสาระสำคัญตามข้อ ๑ แล้ว